



กรมควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL DEPARTMENT

ข่าวสิ่งแวดล้อม ประจำ **วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561**

หนังสือพิมพ์ **มติชน** ปีที่ **41** ฉบับที่ **14661** หน้า **7**

Col.Inch : 27.59 Ad Value : 30,349 PRValua (x3) : 91,047

คพ.รับสมัครจนท.ดมกลิ่น

●ตรวจสอบ‘มลพิษ’โรงงาน
ผู้สมัครต้องจมูกดี แข็งแรง ไม่เป็นโรคมุมแพ้หรือโรคระบบ
ทางเดินหายใจ ไม่อยู่ระหว่างตั้งท้อง สอบผ่านได้ค่าตอบแทน
ครั้งละ 600 บาท

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาโรงเรียน เรื่องมลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมถึงร้อยละ 60 ของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด ซึ่งปัญหากลิ่นเหม็นจัดเป็นปัญหาที่มีการร้องเรียนเป็นลำดับแรกมาตลอดทุกปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของปัญหาที่มีการร้องเรียนทุกด้าน จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของประกาศ เรื่อง “กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มข้นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2553 บังคับใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 23 ประเภท ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีการใช้สาร

เคมีอันตราย ในการผลิต เนื่องจากวิธีตรวจวัดตามประกาศกำหนดให้ใช้วิธีการดมกลิ่น (Sensory test) ด้วยจมูกของผู้ทดสอบกลิ่น (Panelist) เพื่อตรวจวิเคราะห์กลิ่น ซึ่งผู้ที่จะทำหน้าที่ดมกลิ่นจะต้องผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียนผู้ดมกลิ่นจาก คพ.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีตรวจวัดค่าความเข้มข้นโดยการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (Sensory test) และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของ คพ. ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2554 นางสุณีกล่าวว่า คพ.ได้กำหนดวันทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่นของ คพ. ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม ณ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม อาคารห้อง

ปฏิบัติการ ชั้น 4 คพ.จึงเชิญชวนผู้สนใจที่มีอายุระหว่าง 18-60 ปี สมัครเข้าร่วมทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่น

“เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจวัดกลิ่นด้วยการดม ต้องสามารถคัดแยกกลิ่นจากสารสกัดพื้นฐาน 5 กลิ่นให้ได้ก่อน ได้แก่ กลิ่นยูจจาระ กลิ่นดองเท้า กลิ่นไหม้ กลิ่นดอกไม้ และกลิ่นผลไม้ ซึ่งผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับค่าตอบแทนในการดมกลิ่นทุกครั้งที่ต้องปฏิบัติงานครั้งละ 600 บาท โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น เช่น มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคมุมแพ้หรือโรคระบบทางเดินหายใจ ไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ ไม่ทำงานหรืออาศัยอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการเพราะอาจทำให้คุ้นเคยกับกลิ่น เป็นต้น ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติข้างต้น สามารถสมัครเข้าร่วมทดสอบได้ที่ ส่วนมลพิษทางอากาศ จากอุตสาหกรรม โทรสาร 0-2296-5385 อีเมล aqmiap@gmail.com อธิบดี คพ.กล่าว